

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

### MFEC – ถ้ายืนไหว ก็ต้องเอาใจช่วย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในลี้จั่วหัว...

จริงๆ แล้ว หลุดจากระดับ 1630 ซึ่งเป็นระดับนัยสำคัญลงมานั้น ถ้าจะให้ได้ ก็ต้องรีบๆ ผ่านขึ้นไปยืนเหนือให้ได้ แล้วขึ้นจากไหน ก็ต้องขึ้นจาก 1600+/- ที่ลงมาทดสอบ หรือ ยังไงเสีย ก็ต้องยืนระดับ 1600 ให้ไหว ให้ได้ตลอดรอดฝั่งนะ ห้ามลงมาต่ำกว่าอีก แล้วถ้าจะดี ก็อย่าย่อ นานเกินไป เหมือนที่เคยทำแถวๆ 1630+/- อีกละ เดี่ยวจะหลุดลงเองง่ายๆ เรียกว่า ทำอาการแกว่งๆ เพื่อ รอลงอีกเหมือนเดิม... หลุด 1630 ลงมา ยังพอให้อยู่กะครีบ แต่ถ้าจะหลุด 1600 อย่างเด็ดขาดนั้น ก็ จะให้อยู่กะครีบยากหน่อยละ... แล้วที่อยากให้เห็น คือการผ่าน 1630 มากกว่า ยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะเราจะได้รูปแบบ ของราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวก จะมองเป็น Bullish Flag ได้ต่อไปนั่นเอง... แล้วนี่ถ้าสัปดาห์นี้ จะยังไม่ผ่านระดับ 1630 ขึ้นไปได้ละ แบบว่า แกว่งๆ ขึ้นๆ ลงๆ แถวๆ 1600+/- อยู่สักระยะหนึ่ง เหมือนที่เคย ทำไว้แบบ 1630+/- ที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ เราจะให้น้ำหนักยังงัย หรือให้น้ำหนักทางไหนนั้นแหละ... ก็อย่างเคย ที่เราใช้ตอน 1630+/- อีกครั้งก็ได้ คือดูกันที่สัญญาณของ Indicator เหมือนเดิม โดยรอบนี้ เราใช้ MACD หาก MACD ยังมีแนวโน้มในเชิงลบ ก็ต้องระวังไว้ให้เ็นเดิม... ยิ่งถ้าเห็นพลิกลงมาต่ำกว่า Zero Line ด้วยแล้ว ยิ่งต้องระวังนะ ระดับ 1570 และ 1550 อาจจะมาให้เห็นได้... แล้วถ้าจะถามว่า อะไร เรื่องไหน จะทำให้ลง เหนือเมฆก็ขอเอาจากมากันระหว่างพื้นฐานกับเทคนิค ไว้ก่อนแหละ ต่อให้รู้ ก็ต้องทำเป็นไม่รู้ จะดีกว่านะ ส่วนหุ้นไหน เป็นอย่างไร อันนี้แหละครับ ต้องว่ากันเป็นรายตัวอีกทีแล้วละ วันวานขึ้นดี วันนี้อาจจะไม่แน่

#### ดูตามเกม...

จริงๆ แล้ว ก็อาจจะไม่ต้องกล่าวถึงเกมอะไรมาก ก็ถือว่ายังคงอยู่ในเกมเดิม ที่เราเคยดูไว้ก่อนหน้านั้นแหละครับ... อาจจะต้องมาลุ้นกันว่า จะเดินเกมยาวๆ ได้มากน้อยแค่ไหนอีกอันนี้

แนวรับ : ... 9.75-9.70 ยังน่าสนใจ หลักๆ อย่าหลุด 9.00 พอ

เป้าหมาย : ... เอาจริง ๆ เป้าหมายเบื้องต้น ก็ยังน่าหวัง 14-15 ได้

Price Chart...(MFEC)



#### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MFEC... จะว่าไปแล้ว รูปแบบของเส้น MA ที่มีลักษณะแบบนี้ ตอนนี้มีอยู่หลายๆ ทุนนะ แต่ก็อาจจะต้องดูกันด้วยว่า จะเหลือราคาเป้าหมาย ให้พอได้ชื่นใจ หรือน่าสนใจแค่ไหน... หรือ ถ้าจะดี ๆ เลย ก็ลองๆ เอาตัวที่เส้นเพิ่งจะเริ่มๆ เรียงตัว ก็จะได้ดีกว่านะ เพราะราคาอาจจะยังไม่ขึ้นมา หรือ ยังอยู่ในไม้ต้นๆ นั้นแหละครับ... แต่ก็อีกนั่นแหละ ทุนบางตัว การเล่น หรือเกมการแกว่งตัว ก็ไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไร หรือ บางทีเส้นเรียงตัวสวยๆ แต่เราไม่ทันเห็น หรือไม่เคียดวิ่ง ผ่านหน้าจอก็เรารู้สึกเท่าไร... ก็อาจจะมาจาก Volume ที่มีการซื้อขาย น้อยไปหน่อยนั่นเอง ดังนั้น ถ้าจะเอากำไร แบบงามๆ ก็ต้องหาหุ้นที่มีของให้เล่นพอควรด้วย